

ประจำวันที่ 6-12 ธันวาคม 2560

กรม.เท 1,687 ล้าน ลดปลูกข้าวนาปรัง 9 แสนไร่

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เสนอมาตรการเพื่อแก้ไขราคาข้าวพาราตกต่ำให้กรม.รับทราบในเบื้องต้น จำนวน 3 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 การเพิ่มปริมาณการใช้ยางในหน่วยงานราชการ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงมหาดไทย จำนวน 7-8 หมื่นตัน หรือ ลดปริมาณยางออกสู่ตลาด 5,000 ตัน อย่างไรก็ตามหน่วยงานต่าง ๆ จะนำกลับไปพิจารณาปริมาณการใช้ยางเพิ่มเติมอีกครั้งเพื่อให้ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย 2 แสนตัน คิดเป็นมูลค่า 1.2 หมื่นล้านบาท

มาตรการที่ 2 การช่วยเหลือผู้ประกอบการรับซื้อภายในประเทศ วงเงินสินเชื่อ 2 หมื่นล้านบาท โดยรัฐบาลจะชดเชยภาระดอกเบี้ยร้อยละ 3 หรือ 600 ล้านบาท คาดว่าจะดูดซับปริมาณยางได้ 3.5 แสนตัน มาตรการที่ 3 การลดการกีดและการปลูกยาง ประกอบด้วย พื้นที่ของหน่วยราชการ 100 ไร่ หรือ 4 หมื่นไร่ และพื้นที่ของประชาชนทั่วไปในการลดการปลูกยางเพื่อปลูกพืชแซมดินอื่น ระยะเวลาหยุดกรีดยางเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2561 เป้าหมาย 2 แสนไร่ โดยจะสนับสนุนปัจจัยการผลิตและแรงจูงใจอื่น

ทั้งนี้ จะนำ 3 มาตรการเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการยางแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการกำหนดนโยบายยางเพื่อเห็นชอบก่อนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.เพื่ออนุมัติในวันอังคารที่ 19 ธันวาคมต่อไป นอกจากมาตรการภายในประเทศแล้ว จะหารือกับประเทศส่งออกยางรายใหญ่อีก 2 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซียและมาเลเซียและเห็นชอบในหลักการเพื่อลดการส่งออกยางช่วงระยะหนึ่ง ประมาณ 2 แสนตัน ขณะที่มาตรการเสริมการยางแห่งประเทศไทยจะรับซื้อยางจากเกษตรกรในตลาดหลัก 6 แห่งและตลาดรอง 108 แห่ง

ด้านนายลักษณะ วจนานวัช รมช.เกษตรฯ กล่าวว่า โครงการปรับพื้นที่ปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว (นาปรัง) รอบที่ 2 ภายใต้แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ปี 2560/61 (ด้านการผลิต) วงเงินงบกลาง ๓ ปี 2561 จำนวน 1,687 ล้านบาท จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลายหลาย 3 แสนไร่ 2.โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด 2 แสนไร่ และ 3.โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ 4 แสนไร่ โดยสนับสนุนเงินเพื่อค่าใช้จ่ายเป็นปัจจัยการผลิตไร่ละ 2 พันบาท ไม่เกิน 15 ไร่ ทั้งนี้ เป้าหมายลดพื้นที่ปลูกข้าวรอบที่ 2 เพิ่มขึ้น 9 แสนไร่

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ไทยเร่งเงินรับมอบข้าวจีทูจี

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้จัดทำแผนการขยายตลาดข้าวไทยในปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการนำหารือกับ น.ส.ชุตินา บุญยประภัศร์ รมช.พาณิชย์ ที่กำกับดูแลกรม โดยเน้นการขยายตลาดข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ได้แก่ การผลักดันให้เงินรับมอบข้าวภายใต้สัญญาจีทูจี 1 ล้านตันแรก ปัจจุบันยังเหลือการส่งมอบอีก 6 แสนตันให้ครบโดยเร็ว และจะผลักดันการเจรจาให้เงินซื้อข้าวอีก 1 ล้านตันที่ 2 ภายใต้เอ็มโอยูสินค้าเกษตรไทย-จีน

ทั้งนี้ นอกจากจีนแล้วจะเน้นการเจรจาขายให้กับอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา บังกลาเทศ อิรัก อิหร่าน และไนจีเรีย เป็นต้น และยังมีแผนที่จะร่วมกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมขยายตลาดเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดเป้าหมาย เช่น ฮองกง จีน การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เพื่อแนะนำข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยที่เยอรมนี ในงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ Biofach 2018 และที่สหรัฐอเมริกาที่อเมริกา ในงานแสดงสินค้านานาชาติ Gulfood 2018 การจัดคณะผู้แทนการค้า เพื่อขยายความร่วมมือด้านการค้าข้าวกับสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม แอฟริกาใต้ และโอเอวีโอสต์ โดยเฉพาะเวียดนามจะมีการหารือเพื่อเพิ่มความร่วมมือในด้านการค้าข้าวด้วย

ปีหน้าการทำตลาดข้าวไม่มีแรงกดดันมาก เพราะขณะนี้สต็อกข้าวที่เคยเป็นแรงกดดันตลาดไม่มีเหลือแล้วที่เหลืออยู่ก็ไม่ใช่ว่าข้าวสำหรับคนบริโภค คาดว่ากรมจะทำตลาดได้ง่ายขึ้น โดยการขยายตลาดข้าว นอกจากจะมุ่งผลักดันส่งออกข้าวคุณภาพดี ข้าวอินทรีย์ ข้าวสีชนิดต่างๆ แล้ว ยังจะให้ความสำคัญกับการผลักดันส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวด้วย นายอดุลย์ กล่าว

นอกจากนี้ กรมจะร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ตในตลาดสำคัญทุกภูมิภาคทั่วโลก เช่น จีน ใต้หวัน สเปน เยอรมนี อิตาลี อังกฤษ สหรัฐ แคนาดา เม็กซิโก คิวบา เปรู และชิลี เป็นต้น ส่วนภายในประเทศจะเข้าร่วมจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้าอาหารระดับนานาชาติ (ไทยเฟ็กซ์) งานไทยไรซ์ เฟสติวัล งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ และงานออร์แกนิก แอนด์เนเจอร์ล เอ็กซ์โป 2018 เป็นต้น

สำหรับแนวทางการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลที่เหลืออยู่ 2.03 ล้านตัน คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้ให้แนวทางในการระบายมาแล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดระบายได้ในช่วงต้นปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2560/2561 หมุดแล้ว และข้าวที่จะระบายก็ไม่มีผลกระทบต่อตลาดข้าว เพราะเป็นข้าวที่ใช้ในอุตสาหกรรม และไม่ใช่อาหารคน

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ขณะนี้ไม่มีข้าวเพื่อการบริโภคของคน หรือข้าวดี เหลืออยู่ในสต็อกรัฐบาล หลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีการอนุมัติขายข้าวกลุ่ม 1 หรือข้าวเพื่อการบริโภคปริมาณ 5 หมื่นกว่าตัน ให้กับกรมราชทัณฑ์ไปหมดแล้ว ทำให้ขณะนี้เหลือแต่ข้าวที่ระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมเท่านั้น แบ่งเป็น ปริมาณ 1.5 ล้านตัน เป็นข้าวกลุ่ม 2 หรือข้าวที่ต้องระบายเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้คนบริโภค และกลุ่ม 3 อีกประมาณ 5 แสนตัน เป็นข้าวที่ต้องระบายเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้คนและสัตว์บริโภค

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การระบายข้าวในกลุ่ม 2 และ 3 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปีหน้า เพราะต้องรอให้ผลผลิตข้าวนาปีฤดูกาล 2560/2561 ที่ขณะนี้กำลังทยอยออกสู่ตลาดหมดก่อน โดยคาดว่าผลผลิตข้าวเปลือกนาปีจะเริ่มลดน้อยลงในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2561 คาดว่าจะสามารถเริ่มระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลที่เหลือออกมาได้ และไม่น่าจะกระทบกับราคาข้าวในตลาด เพราะเป็นข้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมที่มีใช้ข้าวเพื่อการบริโภคปกติ

ด้านราคาส่งออกข้าวไทยล่าสุด โดยราคาส่งออกข้าวขาว 5% อยู่ที่ตันละ 412 ดอลลาร์สหรัฐ สูงกว่าราคาข้าวชนิดเดียวกันของเวียดนามที่ส่งออกตันละ 390 ดอลลาร์ อินเดียส่งออกตันละ 390 ดอลลาร์ และปากีสถานส่งออกตันละ 372 ดอลลาร์ ส่วนข้าวนิ่งของไทยส่งออกที่ตันละ 437 ดอลลาร์ สูงกว่าอินเดียส่งออกตันละ 400 ดอลลาร์

ที่มา โพสต์ทูเดย์

“พาณิชย์”ทำแผนโปรโมตข้าวไทยปี 61 เน้นขายจีทูจี-เพิ่มยอดส่งออกตลาดเป้าหมาย มั่นใจทำงานได้คล่องขึ้น หลังไร้สต็อกกดดัน

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้จัดทำแผนการขยายตลาดข้าวไทยปี 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการนำหารือกับ น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่กำกับดูแลกรมฯ โดยจะเน้นการขยายตลาดข้าวในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ได้แก่ การเร่งรัดให้จีนรับมอบข้าวภายใต้สัญญาปัจจุบันที่เหลืออีก 6 แสนให้ครบโดยเร็ว และจะผลักดันการเจรจาให้จีนซื้อข้าวอีก 1 ล้านตันที่ 2 ภายใต้ MOU สินค้าเกษตรไทย-จีน ส่วนประเทศอื่นๆ จะเน้นการเจรจาขายให้กับอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ศรีลังกา บังคลาเทศ อิรัก อิหร่าน และไนจีเรีย เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังมีแผนที่จะร่วมกับภาคเอกชนในการจัดกิจกรรมขยายตลาด เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดเป้าหมาย เช่น ฮองกง จีน การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เพื่อแนะนำข้าวไทยและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยที่เยอรมนี ในงานแสดงสินค้าเกษตรอินทรีย์ Biofach 2018 และที่สหรัฐอเมริกาที่เอมิเรตส์ ในงานแสดงสินค้านานาชาติ Gulfood 2018 การจัดคณะผู้แทนการค้า เพื่อขยายความร่วมมือในด้านการค้าข้าวกับสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม แอฟริกาใต้ และไอเวอร์รี่โคสต์ โดยเฉพาะเวียดนามจะมีการหารือเพื่อเพิ่มความร่วมมือในด้านการค้าข้าวด้วย

“ปีหน้า การทำตลาดข้าวไม่มีแรงกดดันมาก เพราะขณะนี้สต็อกข้าวที่เคยเป็นแรงกดดันตลาด ไม่มีเหลือแล้ว ที่เหลืออยู่ก็ไม่ใช้ข้าวสำหรับคนบริโภค ทำให้กรมฯ ทำตลาดได้ง่ายขึ้น โดยการขยายตลาดข้าว นอกจากจะมุ่งผลักดันส่งออกข้าวคุณภาพดี ข้าวอินทรีย์ ข้าวสีชนิดต่างๆ แล้ว ยังจะให้ความสำคัญกับการผลักดันส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวด้วย” นายอดุลย์กล่าว

นอกจากนี้ กรมฯ จะร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายข้าวไทยร่วมกับห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ตในตลาดสำคัญทุกภูมิภาคทั่วโลก เช่น จีน ใต้หวัน สเปน เยอรมนี อิตาลี อังกฤษ สหรัฐฯ แคนาดา เม็กซิโก คิวบา เปรู และชิลี เป็นต้น ส่วนภายในประเทศ จะเข้าร่วมจัดนิทรรศการและการประชาสัมพันธ์ข้าวไทยในงานต่างๆ เช่น งาน THAIFEX งาน Thai Rice Festival งานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ และงาน Organic & Natural Expo 2018 เป็นต้น

นายอดุลย์กล่าวว่า สำหรับแนวทางการระบายข้าวในสต็อกที่เหลืออยู่ 2.03 ล้านตัน คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ได้ให้แนวทางในการระบายมาแล้ว โดยคาดว่าจะเริ่มเปิดระบายได้ในช่วงต้นปี 2561 ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวเปลือกนาปีการผลิต 2560/61 หมดแล้ว และข้าวที่จะระบายก็ไม่มีผลกระทบต่อตลาดข้าว เพราะเป็นข้าวที่ใช้ในอุตสาหกรรม และไม่ใช่อาหารคน

ที่มา Commerce News Agency

จีพณ.แจงเลือก 2 เอกชน ผุดตลาดกลางข้าวสาร

ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงพาณิชย์ว่า ขณะนี้บริษัท ไทยแอ็กโกร เอ็กสเซนจ์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจบริหารจัดการตลาดไท ได้ทำหนังสืออุทธรณ์คำสั่งถึงนายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เพื่อขอให้ชี้แจงผลการคัดเลือกสถานที่ของภาคเอกชนเพื่อจัดตั้งตลาดกลางข้าวสาร หลังจากที่กรมการค้าภายในได้ทำหนังสือแจ้งผลการพิจารณายังตลาดไทว่า เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่ไม่ได้แจ้งว่าตลาดต่อยอดที่บริหารโดยบริษัท TCC Land Asset World ในเครือ TCC ได้รับการคัดเลือกด้วยเช่นกัน

สำหรับหนังสืออุทธรณ์ดังกล่าวนี้มีเนื้อหาระบุว่า ทางตลาดไทได้ส่งหนังสืออุทธรณ์ไปยังนายบุญฤทธิ์ แล้ว เพื่อขอให้ชี้แจงข้อสงสัยในหลายเรื่อง และไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติให้เปิดตลาดกลางข้าวสารพร้อมกันถึง 2 แห่ง เนื่องจากเงื่อนไขที่ไออาร์ที่เปิดหาเอกชนเพื่อตั้งตลาดกลางข้าวสาร ให้ตั้งในที่แห่งเดียว จะมาตีความแบบเข้าข้างตัวเองว่าที่ไออาร์ไม่ได้ห้ามไม่ให้มี 2 ตลาดไม่ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดทำคำชี้แจง เหตุผลให้กับตลาดไท โดยนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงพาณิชย์ จะต้องลงนามในเอกสารชี้แจงเพื่อตอบถึงตลาดไท และหากตลาดไทไม่พอใจ ก็สามารถยื่นเรื่องต่อศาลอุทธรณ์ได้ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์ลงนามแจ้ง

อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งตลาดกลางข้าวสารได้เปิดรับสมัครเอกชนให้ยื่นข้อเสนอเพื่อจัดตั้งตลาดกลาง ตั้งแต่เดือน มิ.ย.2560 ใช้เวลากว่า 4 เดือน หรือช่วงกลางเดือน พ.ย.60 จึงสามารถประกาศคัดเลือกตลาดกลางข้าวสารได้

ที่มา ไทยโพสต์

รมช.เกษตรฯ ลุยแผนข้าวครบวงจรแก้ Over supply-รักษาสมดุราคาข้าว

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงเรื่องข้าวครบวงจรว่า จากการที่ประเทศไทยมีเกษตรกร 3.7 ล้านครัวเรือน ปลูกข้าวนาปี ประมาณ 59 ล้านไร่ และมีบางส่วนได้รับความเสียหายจากอุทกภัย กระทรวงเกษตรฯ จึงเข้าไปสำรวจความเสียหายและเยียวยา โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีการเจรจาส่งข้อมูลเพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยเข้าไปจ่ายเงินชดเชยให้กับพี่น้องเกษตรกร คาดว่าจะมีข้าวเปลือกนาปีไม่เกิน 23 ล้านตัน โดยแปลงออกมาเป็นข้าวสารจะอยู่ที่ประมาณ 12 ล้านตัน การบริโภคในประเทศอยู่ที่ประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร ฉะนั้นจะเหลือส่งออกประมาณ 4 ล้านตัน คณะทำงานด้านต่าง ๆ จึงได้มีการวางแผนในการส่งเสริมหรือควบคุมเกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทานว่าเกษตรกรจะทำงานปรังได้จำนวนกี่ไร่ถึงจะเหมาะสม

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีศักยภาพการทำนาปรังถึง 12 ล้านไร่ แต่ถ้าทำทั้งหมดจะเกิดปัญหา Over supply ได้ จึงได้มีการคำนวณออกมาว่าอยากให้เกษตรกรทำงานปรังไม่เกิน 10 ล้านไร่ (โดยประมาณ) จึงจะได้ข้าวประมาณ 5-6 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งจะใกล้เคียงขีดความสามารถในการส่งออกข้าวของประเทศไทย ทำให้ไม่กดดันไปที่ราคา

สำหรับพื้นที่ที่เหลืออีก 2 ล้านไร่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการลงไปดูแลพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกร โดยใช้เครื่องมือ Agri-map เข้าไปตรวจดูพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าว กระทรวงเกษตรฯ จะเอาพื้นที่เหล่านี้เป็นเป้าหมายหลักในการพูดคุยจูงใจให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน เช่น การปลูกพืชหลากหลาย การปลูกพืชอาหารสัตว์ ซึ่งจะเชื่อมโยงไปสู่ตลาดของสินค้านั้น ๆ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดินจะเข้าไปส่งเสริมให้ปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง เป็นต้น จะเป็นตัวช่วยในการตัดวงจรโรคแมลงด้วย ขณะเดียวกันยังสามารถไถกลบบางส่วนได้ ทำให้อินทรีย์วัตถุในดินสูงมากขึ้น และเป็นการปรับปรุงบำรุงดิน จึงอยากใช้โมเดลแบบนี้กับพืชสำคัญ

ทั้งนี้ สมาคมผู้ส่งออกข้าวได้รายงานว่าปัจจุบันประเทศจีนเปลี่ยนพฤติกรรมในการนำเข้าข้าว โดยสนใจซื้อข้าวพื้นนุ่ม จึงมอบให้กรมการข้าวเร่งพัฒนาพันธุ์ เพราะมีความต้องการสูงมากถึงประมาณ 7 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบัน

ประเทศจีนเลือกที่จะไปซื้อที่เวียดนาม กรณีดังกล่าวกระทรวงเกษตรฯ เห็นว่ามีความต้องการจากผู้บริโภคชัดเจน จึงต้องมีการวิจัยที่ตรงกับความต้องการตลาด และส่งข้อมูลข่าวสารถึงพี่น้องเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรปรับตัวให้ทันต่อความต้องการ

นอกจากนี้ รัฐบาลมีโครงการที่จะดูแลในเรื่องการตลาดรองรับ โดยเฉพาะในช่วงที่มีข้าวเปลือกจำนวนมาก เช่น ให้ ธ.ก.ส. เข้าไปเสริมสภาพคล่องในระบบสหกรณ์การเกษตร เพื่อให้มีกำลังในการไปซื้อข้าวในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยว โครงการดูแลผู้ประกอบการให้มีเม็ดเงินในการซื้อข้าวเข้ามาเก็บ โดยทางรัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสม โครงการชะลอการขายข้าวให้เกษตรกรหรือสหกรณ์เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาให้ตันละ 1,500 บาท เป็นต้น อีกทั้งยังมีโครงการชดเชยลดต้นทุนค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือก มีวงเงินประมาณ 48,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และ ธ.ก.ส. โดยฐานข้อมูลจะมาจากกระทรวงเกษตรฯ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ในเรื่องของการขึ้นทะเบียน และต้องเป็นเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากมาตรการน้ำท่วม การดำเนินการดังกล่าวจะทำให้มีเม็ดเงินกว่า 40,000 ล้านบาทที่ฐานรากของระบบเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ ในเรื่องของราคาก็เป็นไปตามกลไกตลาด ราคาข้าวหอมมะลิมีราคา 13,000-14,000 บาท/ตัน ข้าวพทุมธานี ประมาณ 9,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 7,500-8,000 บาท (ราคาที่ความชื้น 14.5 %) ทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความพึงพอใจ เกษตรกรรายไฉมียุ้งฉาง หรือสหกรณ์ไหนมีพื้นที่จัดเก็บ อาจจะใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการชะลอการขาย จะได้รับการสนับสนุนในด้านเงินทุนในค่าเก็บรักษาด้วย

สำหรับสิ่งที่ต้องจับตามองคือข้าวเปลือกเหนียว จากการที่มีราคาดีมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้มีเกษตรกรบางรายหันไปปลูกข้าวเหนียวแทน ในประเภทข้าวเหนียวที่เป็นต้นเตี้ย จึงคิดว่าจะดำเนินการแก้ไขต่อไป จึงได้มอบหมายกรมการข้าวไปดูในรายละเอียด ซึ่งจะแก้ไขไปตามสถานการณ์ที่เป็นจริง อยู่บนพื้นฐานที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อประกอบการตัดสินใจร่วมกับภาครัฐด้วย

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ส่งออกข้าวจ่อนิวไฮ 11 ล้านตัน พันธงปีหน้าโตต่อเนื่อง-เอเชียไกลเด่นไรซ์ยังรั้งเบอร์ 1

ปี 2559 ไทยมีการส่งออกข้าว 9.8 ล้านตัน มูลค่า 1.54 แสนล้านบาท โดยกลุ่มเอเชียไกลเด่น ไรซ์ ครองอันดับ 1 ผู้ส่งออกข้าวของประเทศตามด้วยกลุ่มนครหลวงค้าข้าว และกลุ่มชนสรไรซ์ ปริมาณ 1.5 ล้านตัน, 1.2 ล้านตัน และ 9.1 แสนตันตามลำดับ ล่าสุดในปีกลุ่มเอเชียฯ จ่อครองเบอร์ 1 อีกปี

นายสมบัติ เฉลิมวุฒินันท์ ประธานบริษัท เอเชีย โกลเด็น ไรซ์ จำกัด เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่า ยอดส่งข้าวของบริษัทช่วง 10 เดือนแรกของปี 2560 ส่งออกได้แล้วกว่า 1.4 ล้านตัน คาดถึงสิ้นปีนี้จะสามารถส่งออกได้ 1.5-1.6 ล้านตัน จากที่ตั้งไว้ 1.5 ล้านตัน ถือเป็นไปตามเป้าหมายหรือเกินคาดหมายเล็กน้อย ขณะที่การส่งออกข้าวของไทยในภาพรวมปีนี้มั่นใจว่าจะสามารถส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 11 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ไทยเคยส่งออกข้าวสูงสุดในปี 2557 ปริมาณ 10.9 ล้านตัน ขณะที่ยอดส่งออกข้าวอย่างไม่เป็นทางการช่วง 11 เดือนแรกปีนี้ 10.4 ล้านตัน ครองอันดับ 1 ของโลก)

“ยอดส่งออก 1.5-1.6 ล้านตันของบริษัทไม่ใช่ยอดสูงสุด เพราะหลายปีก่อนหน้านี้เคยส่งออกได้กว่า 2 ล้านตัน”

สำหรับปัจจัยบวกที่ส่งผลให้การส่งออกข้าวของบริษัท และของไทยในภาพรวมขยายตัวได้ดีในปีนี้มีปัจจัยหลักจากรัฐบาลได้ระบายสต็อกข้าวเก่าจากโครงการรับจำนำออกมาจำนวนมาก ทำให้ผู้ส่งออกมีข้าวส่งออกมาสูงกว่าปกติ ขณะที่ราคาข้าวส่งออกมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยราคาข้าวเอฟโอบีของไทยปีนี้เทียบกับปีที่แล้วขายได้ราคาสูงขึ้น เช่นข้าวหอมมะลิราคาสูงขึ้นเฉลี่ย 15% ข้าวขาว และข้าวเหนียวสูงขึ้นกว่า 10%

นอกจากนี้ไทยยังได้ตลาดข้าวเพิ่มขึ้นอีก 2 ตลาด ได้แก่ อิหร่านที่กลับมาซื้อข้าวไทยในรอบ 10 ปี โดยปีนี้ อิหร่านซื้อ ข้าวไทยไปแล้ว 2 แสนตัน และยังได้บังกลาเทศมาซื้อแบบรัฐ ต่อรัฐ หรือจีทูจี (แต่ให้เอกชนเป็นผู้ส่งมอบ) เป็นข้าวหนึ่ง 5% ปริมาณ 1.5 แสนตัน จากผลผลิตภายในมีปัญหาจากภัยธรรมชาติ

สำหรับในปี 2561 อิหร่านยังถือเป็น 1 ในตลาดเป้าหมายการส่งออกของบริษัท และการส่งออกข้าวไทยในภาพรวม นอกจากนี้มีข้าวรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) กับรัฐบาลจีนใน 1 ล้านตันที่ 2 ที่รัฐบาลได้ไปเซ็นเอ็มโอยูกับทางการเงินไว้ มีการส่งมอบ (โดยเอกชนไทย)ไปแล้ว 2 แสนตัน ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์คงต้องไปกระตุ้นให้ทางการเงินมาเจรจาเรื่องราคาและรับมอบข้าวในล็อตใหม่ เพื่อรองรับกับผลผลิตข้าวล็อตใหญ่(ข้าวนาปี 2560/61) ของไทยที่กำลังออกมามาก

“ในปี 2561 เบื้องต้นมองว่าไทยจะส่งออกข้าวได้ระหว่าง 9-9.5 ล้านตัน โดยทิศทางราคาไม่น่าต่ำกว่าปีนี้ เพราะข้าวเก่าในสต็อกรัฐบาล ราคาตามคุณภาพได้ถูกระบายออกมาเกือบหมดแล้ว ต่อไปจะเป็นข้าวใหม่ราคาตามกลไกตลาด ซึ่งจะแข่งขันได้ดีขึ้น”

ด้านนายศุภชัย วรอธิษฐานการ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรรโรซ์ จำกัด กล่าวว่าในปีนี้อคาดบริษัทจะส่งออกข้าวได้ที่ประมาณ 1 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วกว่า 10% ปัจจัยจากราคาข้าวไทยไม่สูงมากและแข่งขันได้ ส่วนปี 2561 บริษัทตั้งเป้าส่งออกที่ 9 แสน-1 ล้านตัน จะทำได้ดีเพียงใดขึ้นกับจังหวะและโอกาสทางการตลาด

“คิง เพาเวอร์-เซ็นทรัล-โกลเด้น เพลซ” เปิดพื้นที่ให้พาณิชย์ คัดสินค้านวัตกรรมจากข้าว ทั้งอาหารและไม่ใช่อาหารไปวางขาย

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้หารือร่วมกับบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้บริหารร้านค้าปลอดภาษี บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้นำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต และบริษัท สุวรรณชาติ จำกัด ผู้บริหารร้านค้าปลีกต้นแบบ “โกลเด้น เพลซ” ในการเพิ่มความร่วมมือในการขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย โดยผู้ประกอบการทั้ง 3 ราย พร้อมทั้งจะเปิดพื้นที่ให้กับกรมฯ ในการคัดเลือกผู้ผลิตสินค้านวัตกรรมจากข้าวนำสินค้าที่ผลิตได้ไปวางจำหน่ายในพื้นที่ของตัวเอง

“ทั้งคิง เพาเวอร์ เซ็นทรัล และโกลเด้น เพลซ พร้อมทั้งจะเปิดพื้นที่ให้นำสินค้านวัตกรรมจากข้าวไปวางจำหน่าย โดยจะเปิดเป็นมุมให้ทดลองไปวางขาย หากสินค้าใดขายดี ก็จะนำเข้าไปจำหน่ายอย่างถาวรต่อไป คาดว่า จะเริ่มดำเนินการกับโกลเด้นเพลซประมาณเดือนก.พ.2561 และจากนั้นจะร่วมกับคิง เพาเวอร์ และเซ็นทรัลต่อไป” นายอดุลย์กล่าว

สำหรับสินค้าที่จะนำไปทดลองจำหน่าย มีทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหาร เช่น ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มที่ทำจากข้าว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร น้ำมันรำข้าว เครื่องสำอาง คอสเมติก แชมพู ผงล้างหน้า แผ่นปิดแผล เป็นต้น โดยกรมฯ มั่นใจว่า จะช่วยผลักดันให้สินค้านวัตกรรมจากข้าวเป็นที่รู้จัก และเป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ โดยโกลเด้น เพลซ จะเป็นการจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในประเทศเป็นหลัก ส่วนเซ็นทรัล ก็มีสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะนี้คิง เพาเวอร์ เป็นการเปิดตัวสินค้าออกสู่สายตาของนักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติ

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะผลักดันการส่งออกสินค้านวัตกรรมจากข้าวให้ได้เพิ่มมากขึ้น โดยจะจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ เบื้องต้นจะเน้นประเทศในกลุ่ม CLMV เพราะอยู่ใกล้ ซึ่งน่าจะเปิดตลาดได้ไม่ยาก และมีแผนที่จะนำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเปิดตัวสินค้าไทย ส่วนการส่งเสริมให้มีการส่งออก ล่าสุดได้นำผู้ประกอบการไปร่วมเจรจาธุรกิจสามารถผลักดันให้ส่งออกไปขายต่างประเทศได้กว่า 100 ล้านบาท

นายอดุลย์กล่าวว่า กรมฯ ยังได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย เพื่อผลักดันให้มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย ทั้งที่เป็นอาหารและไม่ใช่อาหารมีโอกาสเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการไทย นักวิจัย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหรือสนับสนุนด้านนวัตกรรมในประเทศส่งผลงานเข้าประกวด และการประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย ซึ่งไม่จำกัดเฉพาะข้าวหอมมะลิ เปิดโอกาสให้ทุกสายพันธุ์ข้าว เพื่อเผยแพร่ความหลากหลายของสายพันธุ์ข้าวไทย โดยเปิดโอกาสให้เซฟ บุคลากรด้านอาหาร โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร สถาบันสอนทำอาหาร นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งได้เปิดรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28 ก.พ. 2561

ที่มา Commerce News Agency

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาค่อนข้างทรงตัวท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวในประเทศลดลงหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop) สิ้นสุดลง ขณะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศก็ลดลงด้วย เพราะผู้ซื้อยังไม่ต้องการซื้อข้าวในขณะนี้เนื่องจากราคายังสูงเกินไป โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ประมาณ 395 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เอฟโอบี โกลด์เคียงกับระดับ 395-398 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 374,771 ตัน ลดลง 22.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 483,107 ตัน ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 17.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 318,007 ตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในเดือนตุลาคม 2560 เวียดนามส่งออกข้าวปริมาณ 492,753 ตัน ลดลง 12.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 560,559 ตัน ในกันยายน 2560 ที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 30.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 378,880 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยตลาดส่งออกที่สำคัญในเดือนตุลาคม 2560 ประกอบด้วย ตลาดเอเชียจำนวน 404,157 ตัน ตลาดแอฟริกาจำนวน 64,110 ตัน ตลาดอเมริกาจำนวน 3,057 ตัน ตลาดยุโรปและเครือรัฐเอกราช (Europe and CIS countries) จำนวน 3,255 ตัน และตลาดออสเตรเลียจำนวน 18,174 ตัน ทั้งนี้ในเดือนตุลาคม 2560 เวียดนามส่งออกข้าวขาว 5% จำนวน 71,610 ตัน ข้าวขาว 10% จำนวน 863 ตัน ข้าวขาว 15% จำนวน 16,187 ตัน ข้าว

ขาว 25% จำนวน 2,434 ตัน ปลายข้าวขาว 100% จำนวน 18,545 ตัน ข้าวหอม (Jasmine rice) 176,739 ตัน ข้าวเหนียว 62,813 ตัน และข้าวชนิดอื่น ๆ จำนวน 62,813 ตัน

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

กัมพูชา

สำนักงานบริการด้านการส่งออกข้าวของกัมพูชา (Secretariat of One Window Service for Rice Export Formality; SOWS-REF) รายงานตัวเลขส่งออกข้าวสารในช่วง 11 เดือน (มกราคม-พฤศจิกายน) ของปี 2560 อยู่ที่ 562,237 ตัน เพิ่มขึ้น 17.2% เมื่อเทียบกับ 479,689 ตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่แล้ว โดยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีการส่งออกข้าวจำนวน 70,122 ตัน เพิ่มขึ้น 20.6% เมื่อเทียบกับ 58,168 ตัน ในเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมา แต่ลดลง 0.04% เมื่อเทียบกับ 70,149 ตัน ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium (Premium Fragrant Rice) เช่น Phka Rumduol/ Malis จำนวน 162,175 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่น ๆ (Fragrant Rice) จำนวน 171,911 ตัน ข้าวขาว เมล็ดยาว (Long Grain White Rice) จำนวน 149,260 ตัน และข้าวึ่งเมล็ดยาว (Long Grain Parboiled Rice) จำนวน 78,891 ตัน โดยในปี 2016 ที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวหอมเกรด Premium จำนวน 176,669 ตัน ข้าวหอมชนิดอื่น ๆ จำนวน 130,237 ตัน ข้าวขาวจำนวน 186,605 ตัน และข้าวึ่งจำนวน 46,633 ตัน

ในช่วง 11 เดือนแรก กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมากเป็นอันดับ 1 จำนวนประมาณ 164,976 ตัน ตามด้วยประเทศฝรั่งเศส 70,741 ตัน โปแลนด์ 41,469 ตัน สหราชอาณาจักร 25,889 ตัน เนเธอร์แลนด์ 25,002 ตัน มาเลเซีย 35,209 ตัน เป็นต้น โดยในปีนี้นักค้าข้าวคาดว่าจะส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนประมาณ 200,000 ตัน และเพิ่มขึ้นเป็น 300,000 ตัน ในปีหน้า ปัจจุบันกัมพูชาส่งออกข้าวไปยังกว่า 60 ประเทศทั่วโลก

มีรายงานว่า ประเทศอิตาลีพร้อมกับอีก 6 ประเทศในสหภาพยุโรปได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการยุโรป (European Commission) เพื่อให้มีการจำกัดปริมาณข้าวที่นำเข้ามาจากประเทศกัมพูชาโดยการเปิดใช้คำสั่งคุ้มครอง (safeguard clause) ซึ่งจะช่วยให้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถกำหนดอุปสรรคทางการค้าเพื่อป้องกันความไม่สมดุลทางการค้าได้

รัฐบาลอิตาลีได้ยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการยุโรปเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อเรียกร้องให้มีการจำกัดปริมาณข้าวที่นำเข้าสู่ตลาดยุโรปจากประเทศกัมพูชา ขณะที่วงการข้าวให้ความเห็นว่า คำแถลงของอิตาลีมักจะเป็นการร้องเรียนเรื่องการกีดกันทางการค้าเป็นประจำทุกปี ขณะที่รายงานระบุว่า การส่งออกข้าวของกัมพูชาไปยังยุโรปเพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทำให้เกิดความไม่สมดุลทางการค้าซึ่งมีมูลค่ารวม 4.6 พันล้านเหรียญสหรัฐในปีที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรของอิตาลี (The Italian Ministry of Agriculture) ได้เรียกร้องในเรื่องดังกล่าวเนื่องจากข้าวจากกัมพูชาได้ไหลเข้าสู่ยุโรปเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในสามที่ทำให้ราคาข้าวในยุโรปลดลงและเกิดภาวะผลผลิตมากเกินไป

ด้านนาย Hun Lak รองประธานสหพันธ์ข้าวกัมพูชา (the Cambodian Rice Federation) กล่าวว่าไม่ใช่ครั้งแรกที่อิตาลีพยายามเพิ่มข้อจำกัดการนำเข้าข้าวกัมพูชาต่อคณะกรรมการยุโรปแต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อกัมพูชาเพราะชนิดข้าวของกัมพูชาต่างจากที่ปลูกในยุโรปและกัมพูชาส่งออกข้าวหอมเมล็ดยาวไปยังยุโรปซึ่งแตกต่างจากข้าวที่ปลูกในอิตาลีโดยข้าวเมล็ดยาวของกัมพูชาเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภคชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในยุโรป

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 มีจำนวนประมาณ 2.959 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภค 87 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 33,770 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวเพิ่มขึ้น 52.84% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.935 ล้านตันในเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา แต่ลดลง 10.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.302 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.192 ล้านตัน ลดลงประมาณ 64.86% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.546 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 6.48% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคเพียง 6 วัน) ซึ่งเป็นข้าวที่นำเข้าประมาณ 0.95% ของปริมาณทั้งหมด โดยสต็อกข้าวของ NFA เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 20.4%

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.983 ล้านตัน ลดลงประมาณ 8.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.079 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 33.22% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 29 วัน) แต่เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 39.43% ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.784 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.36% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.678 ล้านตันในปีที่ผ่านมา (คิดเป็นสัดส่วน 60.29% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภค 52 วัน) และเพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมาประมาณ 66.48%

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 40,155 ตัน ส่วนการประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ สามารถระบายข้าวได้ประมาณ 4,098 ตัน

ทางด้านสำนักงานสถิติแห่งชาติ (the National Bureau of Statistics) รายงานว่า ผลผลิตธัญพืชในปี 2017 นี้ คาดว่าจะมีประมาณ 617.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงของญี่ปุ่น (Ministry of Agriculture, Forests and Fisheries; MAFF) เปิดประมูลนำเข้าข้าวแบบ Simultaneous Buy and Sell (SBS) tender ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2017 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 นี้ ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 22,500 ตัน และข้าวหักจำนวน 2,500 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์-31 มีนาคม 2561

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

บังคลาเทศ

รัฐบาลบังคลาเทศได้อนุมัติแผนการนำเข้าข้าวและข้าวสาลีจำนวน 200,000 ตัน โดยคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดซื้อของรัฐบาล (The Cabinet Committee on Government Purchase) ได้อนุมัติให้จัดซื้อข้าวหนึ่งจากอินเดียจำนวน 150,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 5.49 พันล้านบาท หรือประมาณ 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF (The price includes shipping, insurance and discharge costs) โดยซื้อจากสหพันธ์การค้าสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation; NAFED) ซึ่งจะเริ่มมีการส่งมอบภายใน 60 วันหลังจากมีการลงนามในสัญญาซื้อขายแล้ว และก่อนหน้านั้นบังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวจากอินเดียจำนวน 100,000 ตัน ในราคา 455 เหรียญสหรัฐต่อตัน CIF จากหน่วยงาน PEC ของทางการอินเดีย

นอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติจัดซื้อข้าวสาลีจำนวน 50,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.02 พันล้านบาท หรือประมาณตันละ 245.35 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยซื้อจากบริษัท Resington Enterprise Limited จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งคณะกรรมการประมูลที่รัฐบาลจัดขึ้นเมื่อเร็วนี้

รัฐบาลบังคลาเทศประกาศแผนการนำเข้าข้าวโดยผ่านการประมูลในช่วงปีนี้เป็นจนถึงเดือนมิถุนายนปีหน้า ประมาณ 1.5 ล้านตัน โดยเมื่อเร็วนี้เพิ่งประกาศเปิดการประมูลซื้อข้าวจากผู้ค้าข้าวในประเทศ โดยกำหนดซื้อข้าวหนึ่งจำนวน 100,000 ตัน ซึ่งจะปิดรับข้อเสนอในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ ทั้งนี้ผู้ค้าข้าวในประเทศจะนำเข้าข้าวจากประเทศใดก็ได้ เช่น อินเดีย ไทย ปากีสถาน และเวียดนาม เพื่อจัดส่งข้าวไปยังคลังสินค้าของรัฐบาล

ในขณะที่รัฐบาลมีสต็อกข้าวในคลังรัฐบาลประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งต่ำกว่าระดับปกติที่จะต้องประมาณ 1 ล้านตัน โดยนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมมาจนถึงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา บังคลาเทศนำเข้าข้าวแล้วประมาณ 1.8 ล้านตัน

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

ราคาข้าวในอินเดียได้ระดับขึ้นในสัปดาห์นี้เนื่องจากความต้องการที่แข็งแกร่งจากบังคลาเทศ โดยราคาข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 406-409 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 4 เหรียญสหรัฐ จากระดับ 402-405 เหรียญสหรัฐต่อตันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา บังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวจำนวน 150,000 ตัน ในราคา 440 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากสหพันธ์การค้าสหกรณ์การเกษตรแห่งชาติ (National Agricultural Cooperative Marketing Federation; NAFED) ซึ่งจะเริ่มมีการส่งมอบภายใน 60 วันหลังจากมีการลงนามในสัญญาซื้อขายแล้ว และก่อนหน้านั้นบังคลาเทศได้ตกลงซื้อข้าวจากอินเดียจำนวน 100,000 ตัน ในราคา 455 เหรียญสหรัฐต่อตัน จากหน่วยงาน PEC ของทางการอินเดีย

กรมการข่าวและสถิติพาณิชย์ (Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics; DGCI) และองค์การพัฒนาระบบการส่งออกอาหารการเกษตรและอาหารแปรรูป (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority; APEDA) รายงานว่า ในช่วง 7 เดือนแรก (เมษายน-ตุลาคม) ของปีงบประมาณ 2017/18 (เมษายน-มีนาคม) อินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 2,365,998 ตัน มูลค่า 2,355.78 ล้านดอลลาร์ โดยอินเดียส่งออกข้าวบาสมาดิไปยังประเทศอิหร่าน 643,632 ตัน ซาอุดิอาระเบีย 340,334 ตัน อิรัก 265,544 ตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 220,072 ตัน สหราชอาณาจักร 139,682 ตัน สหรัฐฯ 70,372 ตัน เยอรมัน 85,580 ตัน คูเวต 74,999 ตัน กาตาร์ 49,672 ตัน เนเธอร์แลนด์ 45,221 ตัน โอมาน 39,917 ตัน เป็นต้น

ส่วนการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมามีจำนวน 4,887,739 ตัน มูลค่า 1,993.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอินเดียส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสม่าไปยังประเทศบังคลาเทศ 777,572 ตัน เบนิน 599,818 ตัน เซเนกัล 530,509 ตัน กินี 281,121 ตัน เนปาล 281,190 ตัน ศรีลังกา 248,368 ตัน ไอวอรีโคสต์ 263,456 ตัน โซมาเลีย 214,968 ตัน ไลบีเรีย 164,042 ตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 147,023 ตัน จิบูตี 142,699 ตัน เป็นต้น ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อิรัก

ความคืบหน้าของการเปิดประมูลซื้อข้าวจำนวนอย่างน้อย 30,000 ตัน จากทุกประเทศ ซึ่งกำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 4 ธันวาคมนี้ และข้อเสนอต้องมีผลถึงวันที่ 10 ธันวาคมนั้น ปรากฏว่าอิรักตกลงซื้อข้าวจากเวียดนามจำนวน 30,000 ตัน ราคา 573 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out และข้าวจากปารากวัยจำนวน 30,000 ตัน ราคา 569 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out

การประมูลในครั้งนี้นอกจากจะมีการยื่นเสนอข้าวเวียดนามและปารากวัยแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วมการประมูลจำนวนหลายรายประกอบด้วย มีผู้เสนอข้าวจากอินเดียราคาต่ำสุดที่ 305 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 60,000 ตัน และเสนอที่ราคา 458 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน เสนอราคาที่ 462 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน และเสนอราคาที่ 631 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน มีผู้เสนอข้าวจากปากีสถานราคา 445 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000-40,000 ตัน มีผู้เสนอข้าวจากไทยราคา 459 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน และเสนอที่ราคา 462 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน เสนอราคา 462 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน เสนอราคา 470 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน และเสนอราคา 480 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 40,000 ตัน มีผู้เสนอข้าวจากอาร์เจนตินา ราคา 575 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน มีผู้เสนอข้าวจากอาร์เจนตินาหรืออุรุกวัยนำราคา 591 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน และเสนอราคา 603.4 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 60,000 ตัน มีผู้เสนอข้าวจากสหรัฐราคาสูงที่สุดที่ 667 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out จำนวน 30,000 ตัน

ทั้งนี้ การประมูลครั้งก่อนเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม คณะกรรมการธัญพืช (The Iraqi Grain Board) ได้ตกลงซื้อข้าวจากอุรุกวัย จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 572 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน CNF free out

ส่วนการประมูลซื้อข้าวสารเมล็ดยาวจากสหรัฐฯจำนวน 90,000 ตัน ซึ่งกำหนดยื่นข้อเสนอราคาเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อิรักได้ตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (long grain milled rice) ซึ่งเป็นการซื้อผ่านระบบ direct purchase โดยไม่ผ่านการประมูลจากบริษัท Archer Daniels Midland (ADM) ของสหรัฐฯจำนวน 90,000 ตัน ในราคา 648 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 ถึงกุมภาพันธ์ 2561

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-5 ธันวาคมที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 323,440 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.43% เมื่อเทียบกับจำนวน 290,247 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์

Japonica จำนวน 23,395 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.74% เมื่อเทียบกับจำนวน 20,040 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 300,045 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 11.04% เมื่อเทียบกับจำนวน 270,207 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 23,215 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-5 ธันวาคมที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 92,306 ตัน ฝรั่งเศส 48,912 ตัน เนเธอร์แลนด์ 35,149 ตัน เยอรมนี 30,516 ตัน อิตาลี 23,253 ตัน โปแลนด์ 19,098 ตัน เบลเยียม 15,255 ตัน โปรตุเกส 14,890 ตัน สเปน 9,497 ตัน สวีเดน 7,379 ตัน สาธารณรัฐเชก 7,591 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-5 ธันวาคมที่ผ่านมา มีการส่งออก 93,251 ตัน เพิ่มขึ้น 58.01% เมื่อเทียบกับจำนวน 59,016 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 82,794 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 80.07% เมื่อเทียบกับจำนวน 45,979 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 10,457 ตัน ลดลงประมาณ 19.79% เมื่อเทียบกับจำนวน 13,037 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 6,190 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-5 ธันวาคมที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลี จำนวน 41,986 ตัน กรีซ 18,625 ตัน สเปน 10,597 ตัน บัลแกเรีย 9,219 ตัน โปรตุเกส 8,382 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชก 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก 128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*